
"รัชชัยย์" เผย "ตรีนุช" รับฟังข้อมูลยื่นถอน
พ.ร.บ.การศึกษาชาติเข้าสภาฯ ลุ้น! "วิษณุ" พิจารณา
นำเสนอเมื่อ : 24 พ.ค. 2564

วันนี้เวลา 09.00 น. เข้าพบท่าน รมว.ศธ เพื่อนำเรียนข้อมูลเกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ......ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา มีประเด็นที่จะนำเรียนดังนี้

1. ท่าน สว.ตวง ฯ ได้นำเสนอและร้องขอให้ รมว.ศธ แก้ไขโดยให้ใช้คำดังนี้

- ให้ใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ไม่ใช้ ใบรับรองประกอบวิชาชีพครู

 - ให้ใช้ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ไม่ใช้ หัวหน้าสถานศึกษา

 - ให้คงคำว่า วิชาชีพครู เป็นวิชาชีพชั้นสูง

2. ท่าน สว. ปรีชา บัววิรัตน์เลิศ สนับสนุน

 3. ท่าน สว. ออน กาจกระโทก สนับสนุนและขอให้เอาร่างนี้ออกมาปรับปรุงแก้ไขก่อน

 4 ผม และ ผอ ธนชน มุทาพร เสนอให้ถอนร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
ออกมาพิจารณาใหม่เพราะในร่างกฎหมายนี้มีประเด็นท่ีเป็นปัญหามากกว่า 3 ประเด็นหลัก

1. มีการให้ ยุบกรม ทุกกรม แล้วให้ รมว.ศธ และ ปลัด ศธ เป็นผู้บังคับบัญชาของ ข้าราชการครูทุกคน
อย่างนี้เป็นการรวบอำนาจสู่ส่วนกลาง

2. ครูรุ่นใหม่จะมีสถานะเพียง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ใช่ข้าราชการ จะส่งผลให้เด็กเก่งๆไม่อยากเป็นครู

3. ให้เอกชนมีสิทธิทำกิจการด้านการศึกษาโดยใช้ทรัพยากรของรัฐ กำหนดเช่นนี้จะเป็นการเอื้อประโยชน์
ต่อการเรียกรับผลประโยชน์ และโรงเรียนของท้องถิ่น ชุมชน จะตกอยู่ในมือของเอกชน

4. เนื่องจาก พรบ เงินเดือน เงินวิทยฐานะของครูฯ จะตกไปภายใน สามปี ถ้า พรบ ใหม่มีผลบังคับใช้
ดังนั้นในบทเฉพาะกาล จะต้องมีการกำหนดให้ มีพรบ เงินเดือนฉบับใหม่
ก่อนสามปีและกำหนดหลักประกันในเรื่องค่าตอบแทนให้ข้าราชการครูไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับ

ผลการพิจารณา

1. รมว.ศธ ท่านตั้งใจฟัง ให้โอกาสนำเสนอแบบไม่ตัดตอน

 2. รมว.ศธ. ใส่ใจฟังมาก

 3. รมว.ศธ แจ้งว่าจะไปพบรองนายกฯ (วิษณุ เครืองาม)บ่ายนี้ หารือว่าจะถอนได้หรือไม่

 4. รมว.ศธ ให้เกียรติพวกผมมาก ท่านสุภาพ แทนตัวเองว่า “หน”ู ตลอดการสนทนา ไม่ตัวแข็งเหมือน
รมว ท่านก่อนๆ



 5. รมว. มีน้ำใจให้ลิ้นจี่กับผมและ ผอ ธนชน คนละหนึ่งเข่งเล็ก อร่อยมาก

เรียนทุกท่านมาเพื่อโปรดทราบ และรอฟังความเห็นจาก รองนายกฯวิษณุ เครืองาม

รัชชัยย์ ศรสุวรรณ

 24 พฤษภาคม 2564 

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ


